

### HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh giải

quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, trong đó có nhiều tờ trình quan trọng như: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; ban hành Nghị quyết quy định cơ chế,

chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020; ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí

và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023...

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh này đều là những vấn đề cấp

thiết, phục vụ đặc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp đồng thời giao các ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện đề trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công.

THU HIỀN

### TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ trương,

chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức

cuộc thi nhấn mạnh: Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng

tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cuộc thi là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, là dịp để ôn lại những giá trị to lớn của Đề cương gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn

hóa, tạo không khí thi đua sôi nổi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của cuộc thi.

### GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

phối hợp hỗ trợ hoạt động của Ủy ban với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức từ trung ương đến địa phương trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chia sẻ thông tin về hoạt động phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh chính trị, các vấn đề cần lưu ý hiện nay; thông tin về tình hình và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 8/7/2020 về quản lý và sử dụng việc cư không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam - những điểm cần chú ý trong việc thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị trong năm 2023 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động nhằm đạt hiệu quả cao nhất.



Các đại biểu dự hội nghị.

### Kỷ niệm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam

Sáng ngày 14/3, Chi hội nhiếp ảnh (Hội Văn học Nghệ thuật) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023).

Cách đây 70 năm, vào ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL về việc thành lập Doanh nghiệp Quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Kể từ đó, ngày 15/3 trở thành ngày truyền thống

của ngành điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các hội viên Chi hội nhiếp ảnh đã ôn lại truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội nhằm phát huy thế mạnh của nhiếp ảnh Thái Bình. Năm 2022, Chi hội đã tham gia nhiều trại sáng tác nhiếp ảnh, có nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của

tỉnh. Nhiều hội viên đã có tác phẩm ảnh đạt huy chương và được trưng bày tại các triển lãm nhiếp ảnh quốc tế, trong nước và khu vực đồng bằng sông Hồng. Năm 2023, Chi hội tổ chức nhiều chuyến thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho các hội viên, khích lệ hội viên sáng tác theo các sự kiện chính trị thời sự của tỉnh; đồng thời, khuyến khích người yêu nhiếp ảnh trong tỉnh tham gia các cuộc thi, triển lãm trong nước, quốc tế, kết nạp hội viên mới cho Chi hội.

TÙ ANH

### TIỀN HẢI 42 trẻ em mồ côi được đỡ đầu từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Sau hơn một năm triển khai, thị huyện Tiền Hải, chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, chung tay hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp và các tấm lòng hảo tâm. Đến nay, huyện Tiền Hải có 42 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các tập thể, cá nhân đỡ đầu về vật chất và tinh thần bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp với tổng số tiền 151.200.000 đồng/năm.

Thông qua chương trình giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vững bước trong cuộc sống.

MẠNH THẮNG

### CỰU CHIẾN BINH

# Tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Đông Cơ (Tiền Hải) nhắc nhở bà con tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè.

mất ANTT, ATGT. Khi Hội CCB xã thành lập mô hình tự quản về ANTT, ATGT, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, hội viên CCB tham gia mô hình. Gần 20 năm nay, không quản ngày lễ tết, mưa hay nắng, các CCB vẫn luôn có mặt tại các khu vực đông dân cư, các nút giao thông để phân luồng, hòa giải các tranh chấp, gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở

đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào "CCB gương mẫu" lồng ghép với thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm... thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Trong năm 2022, Hội phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho hơn 1.700 lượt cán bộ chủ chốt hội CCB cơ sở chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông thủy nội địa và các quy định bảo đảm an

toàn khi tham gia giao thông; đồng thời, thông tin về tình hình ATGT, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATGT. Hội CCB cấp cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, thông tin các tình huống nguy hiểm, tham gia hòa giải, giải quyết vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện duy trì hoạt động của 434 tổ CCB tự quản về ATGT với 3.153 thành viên; 1.003 tổ CCB tự quản về ANTT với 7.500 thành viên tham gia; 348 câu lạc bộ phòng, chống ma túy

TIẾN ĐẠT

### Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế

Sáng ngày 14/3, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà là bệnh viện ngoài công lập, quy mô tương đương bệnh viện hạng III tuyến huyện. Bệnh viện có 4 phòng chức năng, 1 phòng tiếp sinh mổ rộng và 7 khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Bệnh viện hiện có 137 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động. Dù vẫn còn một số khó khăn song Bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra thông tin, số liệu hoạt động của Bệnh viện; kiểm tra, đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 và người bệnh khác; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và việc phản hồi một số vấn đề phục vụ công tác quản lý nhà nước; khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Sau khi kiểm tra thực tế ở từng nội dung, các thành viên trong đoàn đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời hướng dẫn cách khắc phục nhằm giúp Bệnh viện hoàn thiện và phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Trong ngày 14/3, 3 đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Phụ sản An Đức, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa...

Theo kế hoạch, từ ngày 9 - 17/3, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

HOANG LANH

### Chung tay tình nguyện vì tháng ba biên giới

Sáng ngày 14/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thái Thụy, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thái Thụy, Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân tổ chức chương trình tháng ba biên giới hưởng ứng đợt cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới vì một Việt Nam xanh.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 200 lá cờ Tổ quốc hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, 15 suất quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trồng 300 cây vẹt tại khu vực rừng ngập mặn bãi triều xã Thụy Xuân với tổng trị giá 10 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương đã tổ chức chương trình giao lưu, chung tay tham gia dọn dẹp rác thải, chỉnh trang cảnh quan môi trường một số tuyến đường tại địa phương.



Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về biên giới, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển.

TRINH CƯỜNG

### HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ Tổ chức nhiều hoạt động trong tháng thanh niên

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ và các tổ chức đoàn cơ sở trong huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng như: trao tặng học bổng thấp sáng ước mơ cho học sinh; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch; tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua hoạt động lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong chương trình "Thắp sáng đường quê", vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, trao tặng dụng cụ rác cho hộ dân cư, thùng phân loại rác thải tại các xứ đồng, trồng cây xanh, xóa diện đen rác thải, đổi rác thải tái chế lấy quà tặng; tổ chức giao hữu bóng đá nữ với các đơn vị, địa phương trong huyện...



Công trình thanh niên "Vì một Việt Nam xanh" tại xã Quỳnh Bào.

Tháng thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tiên phong chuyển đổi số", Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Các hoạt động trong tháng thanh niên được Huyện đoàn Quỳnh Phụ triển khai sâu rộng từ cơ sở, thiết thực, hiệu quả, qua đó thể hiện vai trò của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng. ANH TH